

คำแนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมคืออะไร?

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram) ใช้การทำเอกซเรย์เพื่อตรวจหาเนื้องอกที่มีขนาดเล็กมากในเต้านม ซึ่งผู้หญิงหรือแพทย์ไม่สามารถมองเห็นหรือคลำเจอได้ มะเร็งเต้านมที่พบในขณะที่ยังมีขนาดเล็กมากจะรักษาได้ง่ายกว่า

การมาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับเรานั้น



ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย



ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที



สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ทั่วทั้งรัฐควีนส์แลนด์



ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือส่งต่อโดยแพทย์

สำหรับคนที่ต้องการขมวดิโอดีเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) ด้านล่างนี้ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ breastscreen.qld.gov.au และค้นหาวิดีโอนี้ได้ที่นี่ การเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Having a breast screen)

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้?

เราให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกับผู้หญิง* ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และไม่มีการสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เต้านมของพวกเธอ

*และผู้มีเพศสภาพหลากหลายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดังรายละเอียดที่เว็บไซต์ breastscreen.qld.gov.au/should-i-screen/who-can-have-a-breast-screen



สแกน QR Code นี้



การตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เช่นเดียวกับการตรวจคัดกรองประเภทอื่น ๆ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมไม่สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้จากการตรวจทุกครั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเรียนรู้ว่า โดยปกติแล้วเต้านมของคุณมีลักษณะรูปร่างและความสัมผัสอย่างไร และไปพบแพทย์หากคุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

คุณมีอายุระหว่าง 50 ถึง 74 ปีหรือไม่?

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้หญิงในช่วงอายุนี้ ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 74 ปี ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทุก ๆ 2 ปี

คุณมีอายุระหว่าง 40 ถึง 49 หรือ 75 ปีขึ้นไปหรือไม่?

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิงวัยนี้มีความเสี่ยงและประโยชน์ที่แตกต่างกัน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเพื่อค้นหาว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเหมาะกับคุณหรือไม่

คุณมีอายุต่ำกว่า 40 ปีหรือไม่?

เราไม่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมไม่ได้ประโยชน์สำหรับผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี และพวกเธอมีความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมที่ต่ำมาก

ผลการตรวจ

ผู้หญิงส่วนใหญ่จะได้รับผลการตรวจภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันที่ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เราจะส่งผลการตรวจไปให้แพทย์ของคุณ หากคุณให้รายละเอียดการติดต่อของแพทย์แก่เรา หากคุณจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพื่อติดตามผล พยาบาลของเราจะโทรศัพท์หาคุณเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในขั้นต่อไป

มีผู้หญิงเพียง 6 คนในทุก ๆ 1000 คนเท่านั้น ที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม

เพื่อทำการนัดหมายหรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ breastscreen.qld.gov.au หรือโทร 13 20 50



โทร 13 14 50 หากคุณต้องการล่าม



Queensland Government